

1                   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
2                   กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

3  
4                   จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ  
5                   ร่างกาย ที่มีความแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั้งชาย หญิง และชาวต่างชาติ รวมถึงลักษณะการประกอบกิจการ  
6                   ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งที่มีการประกอบกิจการในอาคารพาณิชย์ การให้บริการสักผิวหนังในตลาดนัด  
7                   และการให้บริการสักเคลื่อนที่ เป็นต้น รวมถึงกระบวนการสักผิวหนังที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างสูง  
8                   ประกอบกับ มูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับ  
9                   การจัดการที่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่  
10                   สิ่งแวดล้อม

11                   **องค์ประกอบสำคัญของกระบวนการสักผิวหนัง**

- 12                   ๑. อาคารสถานที่ ต้องมีความสะอาด จัดเป็นสัดส่วน สามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  
13                   ๒. เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เข็มสัก เครื่องสัก เครื่องเจาะ สี/น้ำหมึก ต้องมีการทำความสะอาดและฆ่า  
14                   เชื้อมาก่อนและหลังทำการสักผิวหนัง  
15                   ๓. กระบวนการสักหรือเจาะ เป็นกระบวนการที่สำคัญเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดผิวหนังก่อนการ  
16                   สัก การลอกลาย การเตรียมสี การเดินเส้น การลงสี การทำความสะอาดผิวหนังหลังการสัก ต้องมีการทำ  
17                   ความสะอาดและปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการควบคุมการติดเชื้อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  
18                   ๔. มูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก กระดาษชำระ กระดาษลอกลาย หรือวัสดุ  
19                   ปนเปื้อนเลือดอื่นๆ ต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม  
20                   ๕. ผู้ดำเนินกิจการและช่างสักผิวหนัง ต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี

21                   **ความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพ**

- 22                   ๑. การติดเชื้อ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดหรือไม่ได้มาตรฐาน การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน  
23                   เช่น เข็มสัก เครื่องสัก สีหรือน้ำหมึก เป็นต้น โรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ เช่น HIV ไวรัสตับอักเสบบ  
24                   ๒. อาการแพ้ มักเกิดจากสีหรือน้ำหมึก ซึ่งมีองค์ประกอบของสารตัวทำลายและสารโลหะหนัก  
25                   อาการแพ้จะมีลักษณะผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง อักเสบ เป็นหนอง  
26                   ๓. ตึงเนื้อ เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อเม็ดสีในน้ำหมึก ซึ่งอาจทำให้เกิดคีรอยด์  
27                   ๔. การบวมไหม้ อาจเกิดอาการบวมและไหม้บริเวณรอยสัก หากเข้าทำการรักษาด้วยเครื่อง MRI  
28                   ๕. ปัญหาการลบรอยสัก อาจเกิดการแตกตัวของโลหะหนักในเม็ดสีเข้าสู่ร่างกาย

29                   **ปัญหาการจัดการมูลฝอย**

30                   จากการศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการสักผิวหนัง พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการ  
31                   การจัดการมูลฝอยปนเปื้อนเลือด โดยการแยกทิ้งเข็มสักใส่ภาชนะที่ไม่สามารถแทงทะลุ และมูลฝอยปนเปื้อน  
32                   เลือดหรือสารคัดหลั่ง มีการจัดการโดยทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิดแยกออกจากมูลฝอยชนิดอื่น แต่อาจไม่ได้มีการ  
33                   ทำลายเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่อาจแพร่กระจายสู่  
34                   สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการมูลฝอยดังกล่าวที่ถูกสุขลักษณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ

35 ข้อเสนอเพื่อการกำหนดมาตรการ

36 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่อาจ  
 37 ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการสักผิวหนังฯ รวมถึงแนวทางการจัดการมูลฝอยที่เกิด  
 38 จากการประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการสักผิวหนังและ  
 39 สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึง**ควรกำหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการและมาตรการ**  
 40 **ควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งใดของร่างกาย สำหรับเป็นมาตรฐานทางวิชาการ**  
 41 **และแนวทางในการควบคุมกำกับของราชการส่วนท้องถิ่น** โดยหลักเกณฑ์ทางวิชาการและมาตรการที่ควร  
 42 กำหนด มีดังนี้

- 43                   ▪ คำนิยามของการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งใดของร่างกาย
- 44                   ▪ หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ
- 45                   ▪ หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ สี  
46                   และเครื่องประดับ
- 47                   ▪ หลักเกณฑ์ มาตรการในการปฏิบัติงานและควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน
- 48                   ▪ หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
- 49                   ▪ หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมเกี่ยวกับสุขอนามัยและข้อปฏิบัติในการประกอบกิจการ  
50                   สำหรับผู้ดำเนินกิจการ และผู้ปฏิบัติงาน
- 51                   ▪ แนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินกิจการและผู้ปฏิบัติงาน